



# จดหมายข่าว มทร.อีสาน

RMUTI Newsletter

ปีที่ 2 ฉบับที่ 19 ประจำเดือนกันยายน 2551

www.rmuti.ac.th

เอกสารประชาสัมพันธ์ของศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

## ขบวนจักรยานกว่า 100 คัน วันรณรงค์โครงการ “มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ”

จากข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มทร.อีสาน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยให้บสนับสนุนจำนวน 1,476,000.- บาท เพื่อให้ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรและนักศึกษา ได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ เรียนรู้อย่างเสี่ยงที่จะทำให้สุขภาพเสื่อมโทรมโดยมีเป้าหมายหลักที่จะทำให้ทุกคนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 มทร.อีสาน ได้เริ่มเปิดตัวโครงการโดยท่านอธิการบดี รศ.ดร.วิจิตร โชติสว่าง ได้ทำพิธีมอบธงโครงการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตในสังกัดทั้ง 4 แห่ง ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ และเป็นประธานปล่อยขบวนรถจักรยานจำนวนกว่า 100 คัน ของบุคลากรและนักศึกษา มทร.อีสาน ที่มาร่วมรณรงค์ปั่นไปตามสถานที่ต่างๆ ภายในศูนย์กลาง เพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการฯ กิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ จะเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึง 30 มิถุนายน 2552

เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์สนับสนุนโครงการฯ ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.อีสาน ทุกท่าน และนักศึกษาสวมเสื้อ (สีแสด - เขียว) ที่มีตราสัญลักษณ์ RMUTI HEALTHY UNIVERSITY ทุกวันพฤหัสบดี ติดต่อชื่อเสื้อได้ที่กองพัฒนานักศึกษา โทร. 2300



## มอบทุนการศึกษาโครงการ “รถทัวร์ในฝัน”

ตามที่บริษัท อู่เชิดชัยอุตสาหกรรม จำกัด ได้จัดโครงการประกวดการออกแบบ “รถทัวร์ในฝัน” เพื่อส่งเสริมให้ นักศึกษาทุกวิทยาเขตของ มทร.อีสาน ส่งผลงาน เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนให้ทุนการศึกษา จำนวน 100,000.- บาท แก่นักศึกษา ที่ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 12 ทีม โดยมีคณะกรรมการตัดสินจากบริษัท และคณาจารย์ของ มทร.อีสาน ร่วมกันพิจารณาผล และเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 ท่านอธิการบดี รศ.ดร.วิจิตร โชติสว่าง และ นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ร่วมเป็นเกียรติมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรแก่นักศึกษา และทุนสนับสนุน สาขาวิชาที่ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด ผลการประกวด มีดังนี้ รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 15,000.- บาท ได้แก่ ทีม A-Way-G สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 13,000.- บาท ได้แก่ ทีม ME Free Style สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 12,000.- บาท ได้แก่ ทีม Bomble Bee สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รางวัลสนับสนุน 3 รางวัลและรางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 10,000.- บาท



## การประชุมสภา มทร.อีสาน ครั้งที่ 8/2551

**มทร.อีสาน** ได้จัดการประชุมสภา **มทร.อีสาน** เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุมแควแสด อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อเวลา 13.30 น. โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

- พิจารณาและเสนอแนะปรับปรุงการจัดทำ SWOT Analysis วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ของ **มทร.อีสาน**
- การรายงานผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน (พ.ค. – ก.ค. 51) ของศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
- พิจารณานอมนุมัติผู้สมควรได้รับปริญญาเกียรตินิยมของ **มทร.อีสาน** ประจำปีการศึกษา 2550
- พิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งต่อไปตามวาระ
- พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจ ในการดำเนินคดีปกครองและการยุติการแถลงข้อเท็จจริงต่อศาล
- พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการเพิ่มขีดความสามารถสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพของ **มทร.อีสาน**
- พิจารณานอมนุมัติการใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของ วช.ภาพสินธุ์ เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ค่าก่อสร้างหอพัก เดือนกันยายน – ตุลาคม 2551
- พิจารณานอมนุมัติงบประมาณเงินรายได้ **มทร.อีสาน** ประจำปีงบประมาณ 2552
- พิจารณานอมนุมัติการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการกลุ่มระดับ 1 – 8 และกลุ่มระดับ 9 – 11 และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2/2551
- พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 ราย

## มทร.อีสาน MOU นวท. วันเปิดพัฒนาคุณภาพเทียบเคียงเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

จากการที่ **มทร.อีสาน** ได้จัดตั้งศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมแห่งแรกในภาคอีสาน ที่งานอธิการบดี รศ.ดร.วิจิตร โชติสว่าง และ พลอากาศตรี ดร.เพียร โตท่าโรง ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มว.วท.) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขของความร่วมมืออันจะก่อให้เกิดการพัฒนาและยกระดับความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดโดยการส่งเสริมให้มีศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด ISO/IEC 17025 เพื่อให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชามาตรวิทยา ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะรับผิดชอบร่วมกันในการดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ในความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด การบันทึกข้อตกลงนี้จะครอบคลุมถึง

1. การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่าง มว.วท. และ **มทร.อีสาน** ในการจัดตั้งศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาและกระจายความถูกต้องด้านการวัดไปสู่ภาคอุตสาหกรรม
2. การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และเอกสารทางวิชาการ ด้านมาตรวิทยา เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่
3. การร่วมกันศึกษา เพื่อจัดทำโครงการวิจัยร่วมที่มีความสอดคล้องกัน ระหว่าง มว.วท. และ **มทร.อีสาน** และอาจ กำหนดให้เป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
4. การจัดให้มีการเยี่ยมชม การฝึกอบรม และการฝึกงานด้านมาตรวิทยา ในโอกาสที่เหมาะสม
5. การสร้างความร่วมมือในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาทางด้านมาตรวิทยา ในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา บุคลากรให้มีศักยภาพตามที่ จะทำความตกลงกันต่อไป

การลงนามในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุมแควแสด อาคารสำนักงานอธิการบดี





## คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัด Open House

โครงการ “เปิดประตูสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์” มทร.อีสาน เป็นการจัดงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2551 ผศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ได้กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ภายนอกและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ทำความรู้จักและเข้าใจในลักษณะเฉพาะของแต่ละสาขาวิชาในงานด้านต่าง ๆ และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ชมการสาธิตและสัมผัสกับเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อช่วยในการตัดสินใจต่อการเลือกเรียนในสาขาวิชาต่าง ๆ ของ คณะฯ ซึ่งมีถึง 15 สาขาวิชา

ท่านอธิการบดี รศ.ดร.วิจิตร โชติสว่าง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2551 ณ อาคารสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ท่านได้กล่าวเกี่ยวกับการจัดงานครั้งนี้ว่า “การจัดงานดังกล่าวถือเป็นการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและคณาจารย์ออกสู่สาธารณชน เพื่อให้สังคมได้รู้จักศักยภาพของ มทร.อีสาน อีกด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมีความเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีได้มากที่สุด สามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของประเทศในการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี”

การจัดงานครั้งนี้มีสถานศึกษาต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าชมงาน 24 โรงเรียน จำนวน 1,349 คน



## สัมมนาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้ นักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ได้ทราบข้อมูลของสถานประกอบการต่าง ๆ ในครั้งนี้มีนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจจำนวน 250 คน ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการจำนวน 155 แห่ง เข้าร่วมการสัมมนา



## สัมมนาบทบาทพัฒนารรณองค์กร

กองนโยบายและแผน มทร.อีสาน ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทพัฒนารรณองค์กรและกลยุทธ์การบริหารที่มีต่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสามารถจัดการศึกษาแผนงานงบประมาณ พัสดุและระบบบริหารบุคคล เพื่อเสริมสร้างพัฒนารรณองค์กรให้กับบุคลากรทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีท่านอธิการบดี รศ.ดร.วิจิตร โชติสว่าง เป็นประธานเปิดการสัมมนา และได้บรรยายพิเศษเรื่อง “มุมมองการบริหารจัดการองค์กรของ มทร.อีสาน” ในโอกาสนี้ ดร.สมบัติ กุสุมาลี อาจารย์ประจำคณะพัฒนารพยาการมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง “การเสริมสร้างพัฒนารรณองค์กรในสถาบันอุดมศึกษา” เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุมอาคารคณะบริหารธุรกิจ ศูนย์กลาง นครราชสีมา มีผู้บริหารและคณาจารย์จากทุกวิทยาเขตในสังกัดเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 200 คน



## ประชุม กพร. ผ่าน VDO Conference

ตามข้อกำหนดของตัวชี้วัด กพร. ที่ 14 ได้กำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร โดยแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ มทร.อีสาน จึงได้จัดการประชุมคณะกรรมการ กพร. ของศูนย์กลางนครราชสีมาและวิทยาเขตในสังกัด 4 แห่ง ร่วมกับคณะกรรมการจากภาคประชาชนของแต่ละวิทยาเขต โดยมีท่านอธิการบดี รศ.ดร.วิจิตร โชติสว่าง เป็นประธานการประชุม นายเจริญ ปุสุรินทร์คำ ประธานที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา นายสืบศักดิ์ สิริจินดา ประธานชมรมผู้ปกครองและครู ศูนย์กลาง มทร.อีสาน และนายสุรเชษฐ์ สุรโรจน์ประจักษ์ ผู้แทนจากสถานประกอบการ เป็นกรรมการจากภาคประชาชน ในส่วนของศูนย์กลางฯ การประชุมผ่านทาง VDO Conference เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม แด แสต อาคารสำนักงานอธิการบดี และห้องประชุม Conference ของแต่ละวิทยาเขต



## ภาพ. จักสอนเสริมวิชาชีพให้แก่เด็กพิเศษ

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มทร.อีสาน โดย ผศ.ดร.เบญจมา สุธระพินทุ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมสอนเสริมด้านศิลปะและวิชาชีพ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชสีมาปัญญาคุณ จ.นครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2551 ระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง เดือนกันยายน 2551 โดยทำการสอนด้าน ทฤษฎี ณ โรงเรียนราชสีมาปัญญาคุณ และฝึกปฏิบัติใน สาขาวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ด้านศิลปะ เซรามิค และช่างเชื่อม ณ โรงฝึกปฏิบัติของศูนย์กลาง มทร.อีสาน การสอนเสริมให้ เด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านต่าง ๆ เช่น หู ตา ปัญญา ในครั้งนี้มีจำนวน 52 คน โดยมีอาจารย์ของ มหาวิทยาลัยฯ ที่มีความชำนาญในสาขาวิชาดังกล่าวเป็นผู้ให้ความรู้และฝึกอบรม



## เสวนาศิลปะและการออกแบบวันสมัย 2551

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการที่นักศึกษาของคณะฯ จะได้รับประสบการณ์ในด้านการสร้างสรรค์ศิลปะและการออกแบบ ได้อย่างมีระบบแบบแผนและถูกต้องยิ่งขึ้นนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง ได้รับฟังความรู้และพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากศิลปินและนักออกแบบที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศเพื่อจะ ได้นำคำแนะนำนั้น มาปรับใช้กับแนวทางเฉพาะบุคคลได้เป็นอย่างดี คณะฯ จึงได้จัด โครงการเสวนาศิลปะและการออกแบบร่วมสมัย 2551 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ โดยได้เชิญผู้ที่มีชื่อเสียง อาทิ นายชญา น ออณา Illustrator Cartoonist นายยอดธำรงค์ วงศ์สุวรรณ Product Designer และ นายอัฐพร นิมมาลัยแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาจิตรกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรบรรยาย มีคณาจารย์ระดับมัธยมปลายจาก โรงเรียนใน จ.นครราชสีมา คณาจารย์ และนักศึกษา ทุกชั้นปีของคณะศิลปกรรมฯ เข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก



## อบรมผู้บริหาร มทร. รุ่นที่ 2

คณาจารย์ของ มทร.อีสาน (ศูนย์กลาง) ผศ.ธัญภัค สังฆมานนท์ ผศ.สุรทิน เปรื่องเวทย์ อ.ชิตชัย สายเชื้อ และ ผศ.สุนทร สังตรีส (วช.ภาพสินธุ์) อ.สุภาพ ผู้รุ่งเรือง และ ผศ.สมบัติ ระยัน ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รุ่นที่ 2 (นบ.มทร.2) เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ความสามารถทางการบริหารงานในภารกิจด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งดำเนินการจัดโดยสำนักงาน-

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2551 ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

## ผลงาน SPECIAL AWARD

คนแรกและก้าวแรกกับความสำเร็จของ นายอัฒม์ จำปามี นักศึกษาสาขาวิชาประติมากรรม คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน ได้รับรางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ Special Award จากการที่ได้ส่งผลงานประติมากรรมสร้างสรรค์ ชื่อ ความเจ็บปวดของช่างเมือง ร่วมประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยรุ่นใหม่ ครั้งที่ 25/2551 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2551 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม โดยมี อ.สุวัฒน์ ชะตางาม หัวหน้าสาขาวิชาประติมากรรม คณาจารย์ในสาขาและผู้บริหารของคณะฯ ให้การสนับสนุน





## มทร.อีสาน ระดมบุคลากรทุกฝ่ายร่วมวางแผนกิจกรรม สสส.

ท่านอธิการบดี รศ.ดร.วิจิตร โชติสว่าง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพของ มทร.อีสาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สสส. เพื่อระดมความคิดดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นรูปธรรมโดยมี ผศ.ประสิทธิ์ ม้าลำพอง และ รศ.นิโลบล นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญจาก สสส. เป็นวิทยากรของโครงการฯ ผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จากทุกวิทยาเขตของ มทร.อีสาน รวม 150 คน ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2551 ณ โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์



## เทคโนโลยีการระบายสีเคลือบบนเครื่องปั้นดินเผา

สาขาวิชาออกแบบเซรามิก คณะศิลปกรรมและออกแบบ-อุตสาหกรรม โดย อ.เด่น รักซ้อน และ ผศ.ธวัชชานนท์ สิปปภากุล ได้จัดโครงการอบรม “การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการระบายสีเคลือบบนเครื่องปั้นดินเผา” ให้แก่นักศึกษาและผู้ประกอบอาชีพเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2551 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะศิลปกรรมและห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเซรามิก



## วันแสดงผลงานวันศิลป์ พีระศรี

อาจารย์สุวิทย์ ชะตางาม หัวหน้าสาขาวิชา-ประติมากรรม คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ได้รับเชิญจากหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้นำผลงานการสร้างสรรค์ศิลปกรรม “SUVAT 2008 : Sincere Love, Happiness, Joyfulness” “ความรัก ความสุข สนุกแบบหมาๆ 2551” ประติมากรรมไม่เข้าร่วมแสดง ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในโครงการศิลปกรรมร่วมสมัยในวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2551 วาระครบรอบ 65 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวข้อ “รัก : LOVE” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551



## ศึกษาคุณภาพออกแบบบรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะศิลปกรรมและ-ออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน โดย อ.กฤษฏา ตูพันธ์ อ.ชูเกียรติ กาญจนราษฎร อ.ยอดศักดิ์ ประชาราษฎร์ อ.ชัชรินทร์ สติธอำมรงค์ และ อ.บชกรษ์ งามข้าศรีวิบูล ได้พานักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 1 และ 2 ไปศึกษาดูงาน ณ บริษัทแม่พิมพ์ จำกัด จ.ปทุมธานี เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำแม่พิมพ์บรรจุภัณฑ์ การขึ้นรูปต้นแบบและเครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นรูปแบบบรรจุภัณฑ์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551



## มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2551

**มทร.อีสาน** จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการทั้งหมดของ **มทร.อีสาน** ประจำปี 2551 โดยมีท่านอธิการบดี **รศ.ดร.วิจิตร โชติสว่าง** เป็นประธานในพิธีเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์กลางฯ นครราชสีมา ในครั้งนี้มีคณาจารย์เกษียณอายุราชการทั้งสิ้นจำนวน 18 ท่าน และลูกจ้างประจำ 8 ท่าน ในส่วนของศูนย์กลางฯ มีคณาจารย์เกษียณจำนวน 8 ท่าน ได้แก่ **อ.อุดม ล้อมวงศ์พานิช ผศ.ยิ่งศักดิ์ พุทธรักษา ผศ.ดร.วิเชียร อุณหเรือน ผศ.ไพฑูริย์ พุทธมงคล ผศ.พิชัย นันทบุรุษย์ อ.ปรีชา เกื้อคลัง ผศ.นิตยา พันธุ์รัตนอิสระ และ อ.พิเชษฐ สถิตยวิวัฒน์วงศ์** บรรยากาคนในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและน้ำใจไมตรีที่มอบให้แก่ผู้เกษียณจากทุกวิทยาเขตที่มาร่วมงานในครั้งนี้



## “เปิดประตูสู่โลกใหม่ เปิดใจให้เรียนรู้” ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี ที่สำนักวิทยบริการ

**ผศ.ธัญภักดิ์ สังฆมานนท์** ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมงาน “ตลาดนัดการเรียนรู้ 2551 Learning Fair 2008” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน ณ บริเวณอาคารสำนักฯ (อาคาร 12, 33 และ 34) ในปีนี้เป็นการจัดงานที่มีกิจกรรมที่ให้ความรู้และความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น

- การเสวนาพิเศษและสัมมนาปฏิบัติการที่น่าสนใจ “เงินทองต้องวางแผน” โดยวิทยากรจากตลาดหลักทรัพย์

“My Learning Style” โดยคุณดำรง พุฒตาล และ รศ.พวา พันธุ์เมฆา **ยุทธศาสตร์การเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษ**

- นิทรรศการ “บอนไซโคราช”

- สนุกกับการประกวดเล่านิทานของน้องๆ อนุบาล และตื่นตื้นตันกับการประกาศรางวัล “ยอดนักอ่าน ปี 2551”

- ในงานพบกับมหกรรมหนังสือประเภทต่างๆ (Book Fair) ในราคาพิเศษ

- ร่วมสนุกกับกิจกรรมการประกวดการแข่งขันนิทรรศการหนังสืออ่านและพิเศษสุด **ลดค่าปรับหนังสือเกิน**

**กำหนดส่ง 50%** และกิจกรรมอื่นๆ อีกมาก

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรทุกท่าน และนักศึกษา เข้าชมงานได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 - 17.30 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ <http://www.oarit.rmuti.ac.th>

## ศึกษาคุณภาพวิชาการศึกษาทั่วไปที่ Hong Kong

**ผศ.ดร.รัชนีวรรณ การค้า** คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ **มทร.อีสาน** เดินทางไปศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพศึกษาทั่วไป และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมแบบบูรณาการ ร่วมกับคณาจารย์ ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะทำงานโครงการพัฒนาบัณฑิตอุตสาหกรรมไทยเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ Lingnan University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนไต้หวันโดยฮ่องกง ระหว่างวันที่ 25 – 28 กันยายน 2551







.....จดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน 2551 เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2551...เป็นเดือนสุดท้ายของ การปฏิบัติราชการของข้าราชการที่อายุครบเกษียณราชการ 60 ปี ในส่วนของ ศูนย์กลาง **มทร.อีสาน** มีคณาจารย์ที่เกษียณอายุ 8 ท่าน รายชื่อและบรรยายกาศของงานแสดงมุทิตาจิตได้แนบลงในฉบับนี้ครบถ้วน...**ผลงานและคุณความดีของทุกท่านจะอยู่ในความทรงจำของเรา** **เราชาว มทร.อีสาน ตลอดไป**.....เมื่อคนเก่าหมดวาระการปฏิบัติงานไป คนใหม่ก็ต้องเข้ามารับภาระหน้าที่แทนเป็นเรื่องปกติของทุกหน่วยงาน ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารระดับสูงทั้ง 3 ท่าน **รศ.ธนัท ชัยยุทธ** ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม ได้รับคำสั่งให้รักษาการในตำแหน่ง

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย...**อ.หงษ์ ศรีสัถตบุตร ผศ.อุมาพันธ์ จิราภรณ์** หัวหน้าสำนักงาน-ผอ.สำนักงานอธิการบดี รักษาการในตำแหน่งรอง-อธิการบดีฝ่ายบริหารอีกตำแหน่งหนึ่ง...ท่านสุดท้ายเพิ่มเพื่อปรับจาก 0.3 ระดับ 8 เป็น ผศ.) นี้ retire และก็ return **อ.อุดม ล้อมวงศ์พานิช** .....ในปีการศึกษา 2551 มีอาจารย์หลายท่านเกษียณราชการไปในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่าย-วิชาการ ได้กลับมารักษาราชการในตำแหน่งเดิม...**ผศ.พจน์ผอง ศรีประสิทธิ์** ปฏิบัติหน้าที่รอง-คณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป แทน **ผศ.พิชัย นันทบุรมย์** ที่ท่านเพิ่งเกษียณไป...**ผศ.สุธีรัตน์ ดำรงรัตน์** ปฏิบัติหน้าที่ที่หัวหน้าสาขาวิชาเคมี...**อ.กิ่งกมล สมิตะสิริ** ปฏิบัติหน้าที่ที่หัวหน้าสาขา-วิชาการระบบสารสนเทศ...และขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ผ่านการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากมติการประชุมสภา **มทร.อีสาน** ครั้งที่ 8/2551 เฉพาะใน ส่วนของศูนย์กลางมีดังนี้...**ผศ.พงศ์พร สาตรา** สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา **ผศ.สุนทร ส่งตริส** รอง ผอ.ฝ่ายประกันคุณภาพ สาขาวิชาเคมี...

**ผศ.อุมาพันธ์ จิราภรณ์** หัวหน้าสำนักงาน-คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ส่งผลงานเพิ่มเพื่อปรับจาก 0.3 ระดับ 8 เป็น ผศ.) .....ในปีการศึกษา 2551 มีอาจารย์หลายท่านของศูนย์กลางฯ ไปศึกษาต่อปริญญาเอกต่างประเทศ **อ.ธวัชชัย จารุงศ์วิทยา** ศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมทำ ความเย็น ณ ประเทศจีน...**อ.จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธรา** ศึกษาต่อด้านวิศวกรรมวัสดุ ณ ประเทศญี่ปุ่น...**อ.พลาญษ์ คงคา** ศึกษาต่อด้านบัญชีการเงิน และ **อ.วราภรณ์ ติงรองพานิชย์** ศึกษาต่อด้านการจัดการ ณ ประเทศออสเตรเลีย...ท่านสามารถส่งข่าวสารได้ที่ โทร. 2291 และ 2296 หรือ E-mail **u\_lomwongpanich@hotmail.com** , **neenyjunk@hotmail.com** และ **gartoon\_123@hotmail.com** พบกันใหม่ฉบับหน้า.....

“ฝึกแค”

## Sports Day 2008

ท่านอธิการบดี **รศ.ดร.วิจิตร โชติสว่าง** เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของศูนย์กลาง **มทร.อีสาน** เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2551 ณ สนามกีฬาฟุตบอล กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยองค์การนักศึกษา ร่วมกับแผนกงานกิจกรรมนักศึกษา มีการแข่งขันกรีฑาและกีฬาฟุตบอล ชาย - หญิง ผลการแข่งขัน มีดังนี้

- |                                |        |                                       |
|--------------------------------|--------|---------------------------------------|
| ชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑาหญิง       | ได้แก่ | ทีมสาขาวิชาการบัญชี                   |
| ชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑาชาย        | ได้แก่ | ทีมคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม     |
| ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลหญิง    | ได้แก่ | ทีมคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม     |
| ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลชาย     | ได้แก่ | ทีมสาขาวิศวกรรมโยธา                   |
| ชนะเลิศการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ | ได้แก่ | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ |
| ชนะเลิศการประกวดกองเชียร์      | ได้แก่ | คณะบริหารธุรกิจ                       |



**Big Cleaning Day คณะบริหารธุรกิจ**  
**ผศ.พรพิมล ดันประวัติ** คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้นำคณาจารย์ และนักศึกษาของคณะฯ จำนวน 200 คน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณห้องเรียนและรอบ ๆ อาคารเรียน ในช่วงระยะก่อนเปิดภาคเรียนของนักศึกษา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2551





# RMUTI HEALTHY UNIVERSITY

## มทร.อีสาน มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อนำไปสู่สุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

### ใครเป็นใครในบ้านเรา

คอลัมน์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการแนะนำให้ชาวศูนย์กลาง มทร.อีสาน ได้รู้จักหน้าตาของคนใน “บ้านเรา” เพื่อขจัดปัญหาข้อโต้แย้งไม่รู้จักหน้า และเห็นหน้าแต่ไม่รู้จักชื่อ เราจะนำลงจนครบทุกคนในบ้าน



**Mr. Thomas Baksay**  
(สาขาวิชามนุษยศาสตร์ /  
คณะวิทยาศาสตร์)  
M.A. English and  
American Studies



**Mr. George Blomfield**  
(สาขาวิชามนุษยศาสตร์ /  
คณะวิทยาศาสตร์)  
Associates Degree  
(Computer Electronic)



**Mr. Kurt William Heibron**  
(สาขาวิชามนุษยศาสตร์ /  
คณะวิทยาศาสตร์)  
B.A. Marketing



**Miss Hsing - Yun Peng**  
(สาขาวิชามนุษยศาสตร์ /  
คณะวิทยาศาสตร์)  
B.A. Chinese Language  
and Literature



**ผศ.กุลวดี พุทธมงคล**  
(สาขาวิชามนุษยศาสตร์ /  
คณะวิทยาศาสตร์)  
ค.บ. (ภาษาไทย)  
กศ.ม. (ภาษาไทย)



**นางนิภาพรณ ศรีพงษ์**  
(สาขาวิชามนุษยศาสตร์ /  
คณะวิทยาศาสตร์)  
กศ.บ. ธุรกิจศึกษา  
พ.บ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์



**นางสาวกฤษณา เทพธรณี**  
(สาขาวิชามนุษยศาสตร์ /  
คณะวิทยาศาสตร์)  
ค.บ. บรรณารักษศาสตร์



**นางลักขณา พรหมพรณนา**  
(สาขาวิชามนุษยศาสตร์ /  
คณะวิทยาศาสตร์)  
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และ  
สารนิเทศศาสตร์



**ดร.มนัส โกมลทา**  
(สาขาวิชามนุษยศาสตร์ /  
คณะวิทยาศาสตร์)  
ค.บ. (ภาษาไทย)  
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)  
Ph.D. Integrated Science



**นางสาวฉิมณฑา ใจหนองค์**  
(สาขาวิชามนุษยศาสตร์ /  
คณะวิทยาศาสตร์)  
ศศ.บ. (ภาษาไทย)  
ศศ.ม. (ภาษาไทย)



**นายวุธยา สิบเทพ**  
(สาขาวิชามนุษยศาสตร์ /  
คณะวิทยาศาสตร์)  
ค.บ. (ภาษาไทย)  
ศศ.ม. (ภาษาไทย)



**นางวิมล วิวัฒน์เจริญ**  
(สาขาวิชาสังคมศาสตร์ /  
คณะวิทยาศาสตร์)  
น.บ. (นิติศาสตร์)  
พ.บ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์

### Editor's Talk

.....จดหมายข่าวฉบับนี้ รวบรวมข่าวใน  
รอบเดือนกันยายน 2551 เพื่อส่งให้ทุกท่าน  
ได้อ่านในเดือน ตุลาคม และเป็นเดือนสุดท้าย  
ของการปฏิบัติงานของข้าราชการที่ครบ  
เกษียณอายุ 60 ปี.....ธรรมชาติของทุกสิ่ง  
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่มีอะไรที่จะ  
อยู่คงที่ คงสภาพ เช่นเดิมได้ตลอดไป ขอบอกว่า  
“จงอย่ากลัว การเปลี่ยนแปลง” เพราะต่อไป

อีกหลาย ๆ ครั้ง ที่เราจำเป็นต้องเผชิญกับการ  
เปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ก่อนที่การ  
เปลี่ยนแปลงนั้นจะมาถึง สิ่งที่ดีตัวเราก่อนมักจะ  
เป็น “ความกังวล”...กังวลที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง  
ทั้งที่บางทีเราก็ไม่ทราบว่าจะอนาคต ต่อไปของ  
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร ขอบอกอีกว่า  
“อย่าเสียตายในสิ่งที่ เสียไป แต่จงตื่นตัว  
และยินดีกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น” พวกเราได้ผ่าน  
การเปลี่ยนแปลงมาแล้วมากมายหลายเรื่องราวหนัก  
แต่ก็ยังเจริญงอกงามเติบโตมาจนเป็น มหาวิทยาลัย

**ขั้นแนวหน้าในภาคอีสานแห่งหนึ่งได้เลยทีเดียว**  
.....ส่วนมากแล้วคนเรามากจะกลัวการเปลี่ยนแปลง  
ที่จะเกิดขึ้น ทุกอย่างมันอยู่ที่ความคิดจริง ๆ เช่น  
บางคนก็กลัวที่จะเข้าไปในห้องมืดทั้งที่ไม่รู้ด้วยซ้ำ  
ว่าในห้องนั้นมีอะไรบ้าง ฉะนั้น จงอย่ากลัวที่จะ  
เปลี่ยนแปลง และอย่ายอมทนอยู่กับสิ่งที่  
ไม่ได้ทำให้เรา “ดีขึ้นกว่าเดิม”.....

พิเชษฐ สกิตยวัฒน์วงศ์  
(pichetsatitwat@hotmail.com)

### คณะกรรมการจัดทำจดหมายข่าว

#### คณะที่ปรึกษา

รศ.ดร.วินิจ โชติสว่าง  
คณะผู้บริหาร ศูนย์กลาง มทร.อีสาน

#### บรรณาธิการ

อ.พิเชษฐ สกิตยวัฒน์วงศ์

#### ผู้ช่วยบรรณาธิการ

อ.อุไรวรรณ ล้อมวงศ์พานิช

#### กองบรรณาธิการ

ผศ.กุลวดี พุทธมงคล

อ.ชมพูนุท ผิวงาม

คณะกรรมการจัดทำจดหมายข่าว มทร.อีสาน

#### ออกแบบและคอมพิวเตอร์

ผศ.ธวัชชานนท์ สิปปภากุล  
อ.อดุลย์ วิสุทธิพัฒน์สกุล  
นางสาวทัศนีย์ เปรียบจันทร์

จัดทำโดย : แผนกงานวารสาร (ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กองกลาง)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 0 4423 3000 โทรสาร 0 4424 2217, 0 4427 1316 <http://www.rmuit.ac.th>